

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

—o0o—

Số: *M* /2020/CV-PGT

V/v Giải trình nguyên nhân và đưa
ra phương án khắc phục tình trạng
chứng khoán bị cảnh báo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13 -04- 2020

09677

Số:.....

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

Tên Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS (PGT)**

Mã chứng khoán: PGT

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02866840446

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần PGT Holdings (PGT) gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có sự hướng dẫn, phối hợp với PGT trong thời gian qua.

Vừa qua, ngày 03/04/2020, Công ty cổ phần PGT Holdings (“PGT”) nhận được các văn bản của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm Công văn số 251/TB-SGDHN ngày 31/03/2020 thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu PGT vào diện cảnh báo và Công văn số 436/SGDHN-QLNY ngày 31/03/2020 về việc giải trình và Công bố thông tin.

Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK) thông báo cổ phiếu của Công ty PGT bị đưa vào diện cảnh báo với lý do lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ năm 2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 là số âm, đồng thời đề nghị Công ty PGT giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đưa ra phương án khắc phục chứng khoán bị cảnh báo.

Theo Quyết Định số 639/QĐ-SGDCKHN ngày 13/10/2016 về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCKHN điểm 1.4 khoản 1 điều 13 quy chế niêm yết và căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán phát hành ngày 23/03/2020 của công ty Công ty Cổ Phần PGT Holdings có lợi nhuận sau TNDN: (15.000.862.012) đồng.



Từ đó, Công ty PGT xin giải trình Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội những nội dung như sau:

1/ Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo:

Thứ nhất, dự án tại quận 4 đã không tiến triển theo kế hoạch nên Công ty đã trích lập dự phòng cho khoản đầu tư liên quan đến dự án này.

Thứ hai, khoảng thời gian kể từ khi thu mua công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF đến cuối năm 2019 là khoảng thời gian để công ty thực hiện việc đánh giá lại tài sản.

Công ty PGT đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập (M&A). Hoạt động trong lĩnh vực này luôn đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định để thực hiện các giai đoạn tiếp nhận, tái cơ cấu, vận hành ổn định, nâng cao giá trị doanh nghiệp... từ đó có thể thu hồi được khoản đầu tư và lợi ích kèm theo. Vì vậy, trong thời gian tích cực tái cơ cấu, để hoạt động ổn định và nâng cao giá trị của công ty con, hàng năm Công ty đều xây dựng kế hoạch trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Công ty, định hướng hoạt động Công ty con và vẫn đảm bảo không bán cổ phần công ty con. Với lý do đó, kế hoạch kinh doanh của PGT trong niên độ 2019 được đề ra nhằm thực hiện tiếp tục nắm giữ, duy trì và phát triển các nguồn vốn bằng việc đánh giá lại các khoản giá trị đầu tư và đảm bảo tính minh bạch.

2/ Phương án khắc phục:

Trong năm 2020, nền kinh tế thế giới cũng đang gánh chịu những tác động to lớn do ảnh hưởng của dịch nCovid-19 nên phương hướng tiếp theo vẫn chưa được xác định rõ ràng, tuy nhiên trong tình hình này, kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT như sau:

Trước tiên, Công ty PGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực M&A không chỉ thị trường trong nước mà ngay cả tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Myanmar. Về hoạt động kinh doanh của công ty BMF, trong năm 2019 công ty đã khởi động lại việc cho vay, và đã có phát sinh lợi nhuận trong vài tháng nên công ty đang ưu tiên việc tổ chức để gia tăng thêm nguồn nhân lực, phương tiện nhằm mở rộng phạm vi cho vay lên toàn thành phố Yangon. Công ty PGT sẽ thông qua hoạt động kinh

doanh tại Myanmar, Công ty sẽ tiến hành đầu tư vào một mục tiêu khác đó là công nghệ thanh toán ví điện tử của Công ty TNHH Global Fintech (tên tiếng Anh: Global Fintech Company Limited, gọi tắt là Global Fintech). Sự phát triển của công nghệ ví điện tử đang tăng nhanh một cách bùng nổ, nếu hoạt động cho vay của BMF được thực hiện thông qua ví điện tử của Global Fintech thì Công ty sẽ dễ dàng mở rộng dịch vụ cho vay đến tận các vùng nông thôn của Myanmar. Hơn nữa, trong tương lai công ty sẽ cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng thông qua app ứng dụng, phát triển nền tảng hoạt động kinh doanh.

Đối với hoạt động đầu tư trong nước, Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát một trong những công ty con của PGT sẽ tiến hành hoạt động đầu tư và thu mua doanh nghiệp. Công ty hiện đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan tới di động và công nghệ tại công ty MaaS chúng tôi đã thu mua và sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này. Mặt khác, trong năm 2019 chúng tôi đã xin được giấy phép cho thuê lại lao động, và sẽ bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu lao động, đồng thời cũng sẽ liên kết với các đối tác nước ngoài.

Liên quan đến dự án tại quận 4, Công ty sẽ xúc tiến việc bàn bạc với đối tác để thực hiện và cải thiện dự án.

Mặc dù, hiện tại dịch bệnh Covid 19 diễn ra rất nhanh, nghiêm trọng, phức tạp, đã và đang tác động trực tiếp vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên thế giới và tại Việt Nam, cụ thể ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp tại Việt Nam, làm sụt giảm tăng trưởng, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động. Trước tình hình khó khăn trên, Công ty PGT đã và đang cố gắng hoàn thành những mục tiêu trong hoạt động kinh doanh được đặt ra trong giai đoạn 2020-2021 này.

Trên đây là nội dung phản hồi của Công ty PGT về nội dung đề nghị của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời gian sắp tới.

Chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu công ty;

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

TỔNG GIÁM ĐỐC

